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 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 
บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) 
วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567    

ณ ห้องประชุมของบริษทั 
เลขที่ 444 ชัน้ 8 อาคารเอ็ม บี เค เซน็เตอร์   

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

 

 

ก่อนเร่ิมประชุม  
  

 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวศตกมล วรกุล เป็นพิธีกรผู้ด าเนินการประชุม  
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2567 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในเวลา 14.00 น. และก่อนเร่ิมเปิดประชุมได้เรียน
ชีแ้จงรายละเอียด ขัน้ตอนวิธีการประชมุ  และล าดบัการประชมุเบือ้งต้น ดงันี ้ 
                   คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Cisco Webex Meeting) เพียงช่องทางเดียว ณ ห้องประชุมของบริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 444    
ชัน้ 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  โดยบริษัทไม่มี
การจัดลงทะเบียนหน้างาน รวมถึงไม่มีการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นฯ ผ่านช่องทางอื่นๆ 
ของบริษัท ยกเว้นช่องทางผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั จะเป็น
ผู้ดแูลการด าเนินการจดัประชมุดงักลา่ว  ซึง่เป็นไปตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เร่ือง มาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภยัของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
และในการประชมุนี ้บริษัทได้มีการบนัทกึภาพการประชมุในลกัษณะสื่อวิดีทศัน์ด้วย   
                  โดยท่านผู้ ถือหุ้นสามารถยืนยนัตวัตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้ตามรายละเอียดที่บริษัทได้
น าสง่ให้กบัท่านผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นแล้วนัน้ 

  นางสาวศตกมล  วรกุล  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนีเ้วลา 14.00 น. มีผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉันทะ
จากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ดงันี  ้
 

➢ ผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชมุด้วยตนเองรวม  25  ราย นบัจ านวนหุ้นได้  36,561,325 หุ้น 
➢ ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมรวม 101 ราย  นบัจ านวนหุ้น

ได้รวม  185,912,966  หุ้ น โดยมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติวาระต่างๆ ตามที่
คณะกรรมการเสนอให้พิจารณา 

➢   ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุม รวม 78 ราย นับจ านวนหุ้นได้รวม   
  1,180,500,765 หุ้น 
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➢ รวมจ านวนผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมจ านวน 204 ราย 
นบัจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้  1,402,975,056  หุ้น   

 

  ทัง้นี ้บริษัทมีผู้ถือหุ้นรวม 6,272 ราย ถือหุ้นรวมจ านวน 1,966,292,220 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นที่เข้า
ประชุมเองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทนคิดเป็นร้อยละ 71.3512 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด ครบเป็นองค์
ประชุม จึงขอเปิดประชุม 
 

เร่ิมการประชุม 

  นางสาวศตกมล วรกุล  เรียนเชิญ นายบันเทิง ตันติวิท  ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม 

  ประธานที่ประชุม  กลา่วต้อนรับทกุท่านเข้าสู่การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2567 และขอเปิด
การประชมุ โดยขอมอบหมายผู้ด าเนินการประชมุ ดงันี ้  
 

1. นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการก ากบัดแูลกิจการและ 
ความยัง่ยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อ านวยการ เป็นผู้ด าเนินการประชุมในวาระที่ 1, 2 
และวาระที่ 4 

2. นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการก ากบัดแูลกิจการและความยัง่ยืน เป็นผู้ด าเนินการประชมุในวาระที่ 3 และ
วาระที่ 7 

3. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการก ากับดแูลกิจการและความยั่งยืน เป็นผู้ด าเนินการประชุมใน
วาระที่ 5 ถึงวาระที่ 6  

4. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน และกรรมการก ากบัดแูลกิจการและความยัง่ยืน เป็นผู้ด าเนินการประชมุในวาระที่ 8 ถึงวาระที่ 13       

 5. นายอภิชาติ กมลธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายกฎหมาย เป็นเลขานุการเพื่อบนัทึก
รายงานการประชมุ   
 6. นางสาวศตกมล วรกุล และนายอภชิาติ กมลธรรม เป็นพิธีกรผู้ด าเนินการประชมุ    
 

            นางสาวศตกมล วรกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้นี  ้มีกรรมการเข้าร่วม
ประชุม 10 ท่าน ซึ่งกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี ้
 

1. นายบนัเทิง    ตนัติวิท      ประธานกรรมการ และประธานกรรมการก ากบัดแูล 
  กิจการและความยัง่ยืน 

2. นายศภุเดช   พนูพิพฒัน์   รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร    
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และกรรมการก ากบัดแูลกิจการและความยัง่ยืน  
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 3.   นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง      กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการก ากบัดแูลกิจการและความยัง่ยืน 

4.   นายประชา ใจดี     กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ 
 สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการ

ก ากบัดแูลกิจการและความยัง่ยืน 
5. นายสวุิชญ โรจนวานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
   กรรมการก ากบัดแูลกิจการและความยัง่ยืน 
6. นางผาณิต พนูศิริวงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณา 
   ค่าตอบแทน และกรรมการก ากบัดแูลกิจการและ 
   ความยัง่ยืน 
7. นายปิยะพงศ์ อาจมงักร กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการก ากบัดแูล 
   กิจการและความยัง่ยืน 
8. นายสเุวทย์ ธีรวชิรกลุ    กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการ 
   สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการ 
   ก ากบัดแูลกิจการและความยัง่ยืน 
9. นายอติพล ตนัติวิท กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการก ากบัดแูล 
   กิจการและความยัง่ยืน 

  10. นายวิจกัษณ์ ประดิษฐวณิช กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการก ากบัดแูล 
 กิจการและความยัง่ยืน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

และกรรมการผู้อ านวยการ 
 

                  โดยกรรมการที่อยู่ในห้องประชุม คือ นายสุเวทย์ ธีรวชิกุล และนายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช 
ส าหรับกรรมการอีก 8 ท่าน ประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 

 กรรมการท่ีเข้าประชุมในครัง้นี ้คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการทัง้หมดเท่ากับ 100% 
 

   ผู้บริหารระดับสูง ท่ีเข้าร่วมประชุมด้วย 5 ท่าน ดังนี ้
1. นายวิจกัษณ์            ประดิษฐวณิช      ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อ านวยการ 
2. นายไกรวิน   ศรีไกรวิน    รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. นายเกษมสขุ           จงมัน่คง              ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศนูย์สนบัสนนุองค์กร    

          และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและบริหาร               
4. นายสมพล              ตรีภพนารถ          ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศนูย์การค้า                                           
5. นายเกรียงไกร         ภริูวิทย์วฒันา       รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารศนูย์สนบัสนนุองค์กร    

 

  โดยผู้บริหารระดบัสงูทัง้ 5 ท่านอยู่ในห้องประชุม 
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   ผู้ตรวจนับคะแนน และผู้สอบบัญชี ได้แก่ 
   1. นายพิชยั ปิยาภิวฒัน์ ผู้สอบบญัชีอิสระ ที่มิได้เก่ียวข้องกบับริษัท เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นในการ
ตรวจสอบคะแนนเสียงในที่ประชมุนี ้   
   2. นางกิ่งกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบญัชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ช่วยตอบค าถามจากผู้ ถือหุ้น 

   นางสาวศตกมล วรกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุมสามัญ          
ผู้ ถือหุ้นครัง้นีบ้นเว็บไซต์ของบริษัท และได้เปิดให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม ตัง้แต่วันที่ 29 กันยายน 
2566 และสิน้สดุวนัที่ 29 ธันวาคม 2566 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระมายงับริษัท 

      นายอภชิาติ กมลธรรม ชีแ้จงวิธีการประชมุและการลงมติ ดงันี ้
 1. การด าเนินการประชุม  การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียง
ตามล าดบั โดยประธานที่ประชมุจะน าเสนอข้อมลูในแต่ละวาระ โดยการประชมุครัง้นีป้ระกอบด้วย 13 วาระ 
 

 2. การลงมติ ในแต่ละวาระ เมื่อผู้ ถือหุ้นซักถามหมดแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับ
คะแนนเสียงแต่ละวาระ ประธานที่ประชมุขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ ดงันี ้
          2.1 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ สามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ 
งดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนบัคะแนนเสียงจะนบั 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 เสียง 
           2.2 ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย   

หรือ งดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ จะแบ่งแยกจ านวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้   
เว้นแต่ผู้ รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียน (Custodian) ผู้ รับฝากและดูแลหุ้นของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ จึงจะ
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นในการลงคะแนนเสียงได้       
  2.3   ในวาระที่ 5 เก่ียวกับการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการ
เลือกตัง้เป็นรายบคุคล เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   
              2.4 การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ที่ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึง
สดัส่วนที่ลงมติ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รายละเอียดอ่ืนปรากฏตามข้อปฏิบัติส าหรับการ
ประชมุ  
 

 3. การออกเสียงลงคะแนน วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนน ในแต่ละวาระของการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี ้

3.1 การประชมุจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระที่ระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุ โดยจะ
น าเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่
ประชมุ เมื่อมีการนบัคะแนนเสียงในวาระนัน้ๆ เสร็จสิน้ตามล าดบั 

3.2 ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ ถือหุ้ นเลือกวาระที่ ต้องการลงคะแนน จากนัน้กดปุ่ ม 
“ลงคะแนน”  ระบบจะแสดงช่องส าหรับการออกเสียงลงคะแนน  ทัง้หมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ส าหรับผู้ ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อ
ทัง้หมดที่ได้รับมอบฉนัทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบญัชีผู้ใช้งาน 
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  * หากผู้ ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ ม "ยกเลิกการลงคะแนน" ส าหรับผู้ ถือหุ้น
ท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่ก าหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนัน้ๆ และ
การออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนัน้ๆ   

 โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา  1  นาที  และเมื่อมีการปิดการสง่
คะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนัน้ให้ที่ประชมุทราบต่อไป 

3.3 กรณีผู้ ถือหุ้นรับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมน ู“บญัชีผู้ใช้งาน” และกด
ที่ปุ่ ม “เปลี่ยนบญัชี” เพื่อเข้าใช้งานในบญัชีของผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนๆ โดยระบบจะไม่น าคะแนนเสียงออกจากฐานการ
ประชมุ 

3.4 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนน
เสียงของผู้ ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระนัน้ และคะแนนเสียงจะไม่ถูกน ามานับคะแนนในวาระที่
เหลือทนัที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ ถือหุ้น หรือ
ผู้ รับมอบฉนัทะในการกลบัเข้าร่วมประชมุ และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ 
 

 4. การซักถามหรือแสดงความคิดเหน็ในที่ประชุม 
4.1 ก่อนลงมติในแต่ละวาระบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความ

คิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยท าการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือ
แสดงความเห็น จากนัน้กดปุ่ ม “ค าถาม”   

4.2 บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็น

ที่เก่ียวข้องกบัวาระ นัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถซกัถามได้ใน Q&A หรือตามที่ระบบก าหนด แล้วกด

ส่งค าถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลาการประชุม ซึ่งบริษัทจะน าค าถามมาตอบในช่วงการรอลงคะแนน หรือ

ในช่วงวาระอื่นๆ 

4.3 ในกรณีที่มีค าถามที่เก่ียวข้องในวาระนัน้ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจ านวนมาก บริษัทจะ

เป็นผู้พิจารณาคดัเลือกค าถามตามความเหมาะสม 

4.4 ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการตดัภาพและเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีถามค าถามหรือแสดงความ

คิดเห็นไม่สภุาพ หรือหมิ่นประมาทผู้ อ่ืน หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน หรือเป็น

การรบกวนการประชมุ หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ เข้าร่วมประชมุรายอ่ืน 

4.5 กรณีผู้ ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษา

และปฏิบัติตามค าแนะน าที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ  

โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center  

  นายอภชิาติ กมลธรรม ขอเรียนเชิญ นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้อ านวยการ เร่ิมด าเนินการประชมุตามวาระที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ดงันี ้
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วาระที่ 1     รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2566 
 

      นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญ       
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2566 ซึ่งจดัท าขึน้ เมื ่อวนัที่ 25 ตลุาคม 2566 โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมที่
จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่าน ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 13 – 39 ซึ่งได้มีการเผยแพร่
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2566 บนเว็บไซต์ MBK ตามที่แจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ ไปเมื่อ      
วนัที่  7 พฤศจิกายน 2566 
   โดยขอให้ที่ประชมุพิจารณาไปทีละหน้า และหากผู้ เข้าร่วมประชมุท่านใดจะขอแก้ไขข้อความตอนใด 
โปรดแจ้งให้ทราบด้วย พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามเพิ่มเติม 
   นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใด มีข้อ
ซกัถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ 
   เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแล้ว ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นหรือ
ผู้ รับมอบฉนัทะลงมต ิวาระที่ 1 โดยในวาระนีต้้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน  
 

มติ     ผลการลงมติในวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2566  
เป็นดังนี ้

 

 เห็นด้วย จ านวน  1,407,278,857  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        100.0000 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน                      0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 งดออกเสียง จ านวน                      0        เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 บตัรเสีย จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 

 จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้1,407,278,857 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  

สรุป         ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ร้อยละ 100.0000 รับรองรายงานการประชุม 
  วิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 
 

วาระที่ 2   การรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชี 2566 เพื่อทราบ 
   นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบปีบญัชี 2566            
ให้ที่ประชมุทราบดงันี ้
  การด าเนินงานของบริษัทแบ่งธุรกิจออกเป็น 7 กลุม่ธุรกิจ ดงันี ้
  1. ธุรกิจศนูย์การค้า 
  2. ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว 
  3. ธุรกิจกอล์ฟ 
  4. ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
  5. ธุรกิจอาหาร 
   6. ธุรกิจการเงิน 

    7. ธุรกิจการประมลู 
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ผลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยปี 2566 
 

   

 ส าหรับผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกนัระหว่างปี 2565 และ ปี 2566 จะเปรียบเทียบในเชิงรายได้
และสดัส่วนจากรายได้ในแต่ละธุรกิจ  และเปรียบเทียบก าไรก่อนดอกเบีย้  ค่าภาษี  ค่าเสื่อมราคา และค่า
ตดัจ าหน่าย หรือที่เรียกว่า EBITDA  
 

ภาพรวมรายได้ของบริษัทใน ปี 2566 (Revenue) 
 จากภาพรวมในเชิงของรายได้รวม ของกลุ่มธุรกิจในปี 2566 มีรายได้รวมจ านวน 12,101 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับปี 2565 รายได้รวมจ านวน 9,452 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณ 2,649 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนท่ี
เพิ่มขึน้ประมาณ 28% ซึ่งมาจากธุรกิจที่เก่ียวกับการท่องเที่ยวของบริษัทท่ีมีรายได้เพิ่มขึน้  ภายหลงัจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลายลง ประกอบกบัรัฐบาล
ประกาศเปิดประเทศรับนกัท่องเที่ยว และมาตรการการสง่เสริมการท่องเที่ยวจากภาครัฐ ท าให้ธุรกิจที่เก่ียวข้อง
กับการท่องเที่ยวฟื้นตัว รวมถึงภาพรวมของรายได้และก าไรปรับตัวดีขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจ
ศนูย์การค้า ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจกอล์ฟ  
 

 1. ธุรกิจศูนย์การค้า (Shopping Center Business) มสีดัสว่นรายได้ท่ีเพิ่มขึน้จากเดิม 24% เพิ่มเป็น 
27% คิดเป็นรายได้ประมาณ 3,300 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มจากปี 2565 ประมาณ 1,000 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณ 
49% โดยรายได้หลกัมาจากศนูย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ที่เพิ่มขึน้ประมาณ 102% หรือประมาณ 945 ล้านบาท 
ซึง่จากการเร่ิมกลบัมาของนกัท่องเที่ยว สง่ผลให้มีลกูค้าเพิ่มขึน้และสามารถหาผู้ เช่าได้ตามแผน 
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 2. ธุรกิจโรงแรม (Hotel Business) มสีดัสว่นรายได้ท่ีเพิ่มขึน้จากเดิม 9% เพิ่มเป็น 11% ซึง่มาจาก
จ านวนนกัท่องเที่ยวท่ีเพิ่มขึน้ อตัราการเข้าพกัและราคาห้องพกัสงูขึน้ 
 3. ธุรกิจกอล์ฟ (Golf Business) มีรายได้ท่ีเพิ่มขึน้ประมาณ 129 ล้านบาท คิดเป็น 32% จาก 
ปี 2565 ส่วนหนึ่งมาจากนักท่องเที่ยวที่มีจ านวนเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะสนามกอล์ฟที่ภูเก็ต ได้แก่ สนามกอล์ฟ 
เรด เมาท์เทิน และสนามกอล์ฟ ล็อค ปาล์ม  
 4. ธุรกิจการเงิน (Finance Business) มีรายได้ที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากการลงทุนในหุ้ นทุนธนชาต 
ส่งผลให้สดัส่วนการลงทุนเข้าเกณฑ์การเป็นบริษัทร่วม จึงมีการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรเข้ามา ท าให้ธุรกิจการเงินมี
รายได้ที่เพิ่มขึน้ แต่อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์หรือ บริษัท ที ลีสซิ่ง จ ากดั (TLS) มีรายได้ลดลง 
เนื่องมาจากปี 2566 มีการประกาศจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ท่ีก าหนดเพดาน
อตัราดอกเบีย้ธุรกิจเช่าซือ้เหลือเพียงไม่เกิน 23% จึงมีผลท าให้รายได้ลดลง 
 5. ธุรกิจประมูล (Action Business) มีรายได้เพิ่มขึน้จากรถยนต์ที่ถูกยึดเข้าลานประมูลมีจ านวน
เพิ่มขึน้จากสถาบนัการเงิน ประกอบกับแผนขยายสาขาของบริษัทในช่วงปี 2565-2566 มากขึน้ ท าให้ธุรกิจ
ประมลูมรีายได้ที่เพิ่มขึน้ 

 6. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Business) มรีายได้ท่ีลดลงจากเดิม 10% เป็น 5% สาเหตุ
มาจาก MBK มีความระมดัระวงัในการด าเนินธุรกิจเก่ียวอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบนับริษัทยงัคงขายโครงการ 
ท่ีด าเนินการอยู่ และมุ่งพฒันาโครงการในที่ดินที่บริษัทเป็นเจ้าของ 
 7. ธุรกิจอาหาร (Food Business) มีรายได้เพิ่มขึน้มาจากการขายข้าวภายในประเทศเพิ่มขึน้ 

แต่ปริมาณการส่งออกมีจ านวนลดลง เนื่องจากมีการชะลอค าสั่งซือ้โดยเฉพาะจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจอาหารของบริษัทมีศูนย์อาหารอยู่ในศูนย์การค้า 2 แห่ง ได้แก่ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และที่
สามย่านมิตรทาวน์ ซึง่มีผลประกอบการดีขึน้จากจ านวนคนที่มาใช้บริการเพิ่มมากขึน้ 
 ตามที่รายงานต่อผู้ ถือหุ้นเป็นภาพรวมเชิงรายได้ ปี 2566 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2565 มรีายได้เพิ่มขึน้
ประมาณ 28%  
 

EBITDA 
 ภาพรวม  EBITDA ในปี 2566 มีจ านวน 3,298 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีจ านวน 2,340 
ล้านบาท  เพิ่มขึน้ประมาณ  958 ล้านบาท หรือดีขึน้ประมาณ 41% โดยแบ่งตามสดัสว่น ดงันี ้

• ธุรกิจการเงิน       38%  ประมาณ  1,262 ล้านบาท  

• ธุรกิจศนูย์การค้า 19%  ประมาณ     634 ล้านบาท  

• เงินปันผล           13%  ประมาณ      438 ล้านบาท  

• ธุรกิจโรงแรม       11%  ประมาณ      367 ล้านบาท 

• ธุรกิจประมลู         9%  ประมาณ      290 ล้านบาท 
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 ผลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยปี 2566 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 จากข้อมลูข้างต้น ในปี 2565 บริษัทมีก าไรสุทธิก่อนหักดอกเบีย้และภาษี จ านวน 764 ล้านบาท 
ในปี 2566 มีจ านวน  2,127 ล้านบาท โดยในปี 2565 มีก าไรสุทธิส่วนของบริษัทจ านวน 332 ล้านบาท  
ในปี 2566 มจี านวน 1,567 ล้านบาท และในปี 2566 บริษัทมีก าไรสทุธิต่อหุ้น 1.04 บาท มลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น 
15.70 บาท อตัราก าไรสทุธิต่อรายได้คิดเป็น 12.95%  
 ส่วน ROE มีการเติบโตเพิ่มขึน้จากปี 2565 จากเดิมอยู่ที่ 1.59% เพิ่มขึน้เป็น 7.32%  และ ROA 
จากเดิม  0.61% เพิ่มขึน้เป็น 2.73%    
 

จุดเด่นท่ีส าคัญของโครงการ (Key Project Highlights) 
โครงการ พาราไดซ์ พาร์ค (Paradise Park)  

 โครงการพาราไดซ์ พาร์ค ได้มีการต่อสญัญาเช่าเมื่อวนัที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นระยะเวลา 20 ปี 
และจะครบก าหนดวันที่ 31 กรกฎาคม 2586 บริษัทจึงได้ท าการปรับปรุงศูนย์การค้าใหม่ (Renovation) ทัง้หมด 
ภายใต้แนวคิด (Concept) “The Philosophy of Living : เพราะเราใสใ่จในการใช้ชีวิต” เพื่อเป็นศนูย์ดแูลสขุภาพ
ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในย่าน ถนนศรีนครินทร์ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล เปิดให้บริการศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจร (Wellness) ในเดือนธันวาคม 2566 
ที่ผ่านมา เป็นคลินิกพรีเมี่ยมภายใต้ชื่อ “รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ @ พาราไดซ์ พาร์ค (Ramathibodi Health 
Space @ Paradise Park) ปัจจบุนัได้มีการด าเนินการตามแผนของบริษัท 
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โครงการ โรงแรมทนิิดี เทรนดี ้กรุงเทพ ข้าวสาร (Tinidee Trendy Bangkok Khaosan) 
 นอกจากนีย้งัมีอีกหนึ่งโครงการที่ส าคญั คือ โครงการโรงแรม Tinidee Trendy Bangkok Khaosan 
ในเดือนตลุาคม 2566 กลุม่บริษัทได้ลงทุนในธุรกิจโรงแรมใหม่ ตัง้อยู่ที่ถนนรามบุตรี ติดกบัถนนข้าวสาร ได้เร่ิม
ด าเนินการแล้วในเดือนธันวาคม 2566 เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ ที่มีสระว่ายน า้ โดยมีจ านวนห้องพกั 215 ห้อง 
และที่จอดรถประมาณ 150 คนั  
 

การด าเนินโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย 
Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) 

• MBK ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC ตัง้แต่วนัที่ 14 ตลุาคม 2559   

• MBK ได้รับการต่ออายใุบรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC เมื่อวนัที่ 30 กนัยายน 2565 (หมดอายุ
วนัที่ 30 กนัยายน 2568) 
 

รางวัลแห่งเกียรติยศ และความภาคภูมิใจ 

• ได้รับรางวัล GI Best Support Award ผู้ มีคุณูประการต่อวงการ GI ไทย สาขาส่งเสริมช่องทาง
การตลาด GI ไทย จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

• ได้รับรางวลั Thailand Tourism Awards ครัง้ที่ 14 ประจ าปี 2566 ในการประกวดรางวลัอตุสาหกรรม
การท่องเที่ยวไทย จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

• ได้รับรางวลั The International Clean Marina ที่การันตีคณุภาพทัง้ในเร่ืองการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมและ
บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าจอดเรือ และรักษาสง่เสริมให้น า้สะอาด อากาศบริสทุธ์ิ 

• ได้รับรางวัล Product of The Year Awards 2023 ด้านการท่องเที่ยวและสันทนาการ โดยนิตยสาร 
BUSINESS Plus บริษัท เออาร์ไอพี จ ากดั (มหาชน) ร่วมกบัวิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล 

• ผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ระดับดีเลิศ 5 ดาว โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• รางวลัการเปิดเผยข้อมลูความยัง่ยืน ประจ าปี 2566 โดยสถาบนัไทยพฒัน์ 

• ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 
ประจ าปี 2566 ระดบัประเทศ โดยกระทรวงแรงงาน 

• สนามกอล์ฟ ริเวอร์เดล กอล์ฟ คลบั ได้รับรางวลั The Bronze Flag Resort & Members Club 1 ใน 3 
สนามกอล์ฟ ใน South East Asia ที่ให้บริการเป็นเลิศ โดย 59 Club         
                

 เมื่อนายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช  ได้รายงานเสร็จสิน้แล้ว นายอภชิาติ กมลธรรม ได้สอบถาม 
ที่ประชมุว่ามีท่านใดมีข้อซกัถามหรือไม่  
 

 นางสาวธิดา ดนูพิทักษ์ (ผู้ รับมอบฉันทะ) สอบถาม ดงันี ้
 ค่าเช่าเฉลี่ยต่อตารางเมตรของศนูย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ยงัต ่ากว่าปี 2562 อยู่ก่ีเปอร์เซ็นต์ 
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 นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ตอบค าถาม ดงันี ้
 ปัจจบุนัค่าเช่าเฉลี่ยต่อตารางเมตรของศนูย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ยงัต ่ากว่าปี 2562 ประมาณ 
10% โดยเฉลี่ย แต่อัตราการให้เช่าพืน้ที่ (Occupancy Rate) มีปริมาณเพิ่มขึน้ โดยในปี 2562 อยู่ที่ 92% 
ปัจจบุนั Occupancy Rate เพิ่มขึน้เป็น 98%   
 

 นางสาวธิดา ดนูพิทักษ์ (ผู้ รับมอบฉันทะ) สอบถาม ดงันี ้
 ปี 2566 รายได้กลุม่ธุรกิจใดยงัไม่เป็นไปตามที่บริษัทคาดหวงั สาเหตจุากอะไร มีมาตรการพลิก 
ฟืน้ผลการด าเนินงานอย่างไรบ้าง 
 

 นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ตอบค าถาม ดงันี ้
 ในปี 2566 บริษัทมีธุรกิจที่มีผลการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเปา้หมายอยู่ 2 ธุรกิจ ได้แก่  
 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Business)ในธุรกิจนีบ้ริษัทมุ่งเน้นในการขายโครงการที่ได้
พัฒนามาแล้วเป็นหลัก เป็นเหตุให้ยังไม่ได้ขยายพัฒนาโครงการใหม่ๆ ขณะนีบ้ริษัทมีแนวทางในการที่จะ
พยายามพฒันาในที่ดินที่บริษัทมีอยู่ต่อไป  
 ธุรกิจให้เช่าซือ้ (Leasing Business) ตามที่ได้ชีแ้จงไปในผลการด าเนินงาน เนื่องจากมีปัจจยั
เร่ืองกฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มาเก่ียวข้อง ส่งผลให้รายได้ของธุรกิจ
ลดลงไปจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัฝ่ายจดัการและคณะกรรมการบริษัทได้ให้แนวทางการระมัดระวัง
ในการปล่อยเชื่อ โดยมุ่งปล่อยเฉพาะสินเชื่อที่มีคณุภาพดี และมุ่งเน้นในการควบคมุค่าใช้จ่าย ต้นทุน ให้อยู่ใน
ระดบัที่เหมาะสม ท าให้แนวโน้มไตรมาสแรกกลบัมาดีขึน้ และเร่ิมมีเสถียรภาพมากขึน้ 
 

 นายปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ ถือหุ้น) สอบถาม ดงันี ้
 การที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนได้ยกเลิกวีซ่าประเภทท่องเที่ยวเป็นการถาวร ตัง้แต่ 1 มีนาคม 
2567 ที่ผ่านมากลุ่ม MBK ได้รับอานิสงค์อย่างไร 
 

 นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ตอบค าถาม ดงันี ้
 หากเป็นนกัท่องเที่ยวชาวจีน ต้องแยกพิจารณาเป็นรายธุรกิจ ส าหรับธุรกิจของศนูย์การค้าเอ็ม บี 
เค เซ็นเตอร์ นัน้ มีจ านวนนกัท่องเที่ยวที่เข้ามาในศนูย์ฯ ดีกว่าช่วงก่อน COVID-19 จากเดิมมีประมาณ 72,000 
ราย ปัจจุบนัมีประมาณ 80,000 ราย เป็นจ านวนที่เพิ่มขึน้เล็กน้อย โดยนกัท่องเที่ยวชาวจีนอยู่ประมาณอนัดบั
ที่ 8  นกัท่องเที่ยวที่เข้ามาศนูย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มากขึน้จะเป็น นกัท่องเที่ยวชาวยุโรป และตะวนัออก
กลาง   และก็มีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเพิ่มขึน้ ส่วนนักท่องเที่ยวชาวจีนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  แต่ส่วน
ธุรกิจของโรงแรม ทินิดี เทรนดี ้กรุงเทพ ข้าวสาร (Tinidee Trendy Bangkok Khaosan Hotel) จะมี
นกัท่องเที่ยวชาวจีนเข้าพักเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นเทศกาลตรุษจีน ท าให้
อตัราการเข้าพกั (Occupancy Rate) คิดเป็น 92% สว่นใหญ่เป็นนกัท่องเที่ยวชาวจีน   

 นายอภชิาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชมุว่ามีท่านใดมีข้อซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่  
  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ในวาระที่ 2 นี ้เป็นการรายงาน 
ผลการด าเนินงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ 
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2566 

 

 นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงในที่ประชุมว่า ในวาระนีเ้ป็นการ
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   ส าหรับรอบปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 
ท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตได้รับรองความถกูต้องแล้ว    
 

ฐานะการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (ล้านบาท) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 ฐานะการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย  ณ สิน้ปี 2566 มีสินทรัพย์รวม 60,471 ล้านบาท  
เมื่อเทียบกับปี 2565 เพิ่มขึน้ประมาณ 6,121 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11% มีหนีส้ินรวม 38,087 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกบัปี 2565 มียอดรวมเพิ่มขึน้ประมาณ 5,550 ล้านบาท หรือคิดเป็น 17% ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 22,384 
ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2565 เพิ่มขึน้ 571 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3% 
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ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของบริษัทปี 2566 (ล้านบาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

 ส าหรับงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ปี 2566 มีรายได้และส่วนแบ่งก าไร 12,101 ล้านบาท  
มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ดอกเบีย้จ่าย และภาษี 10,474 ล้านบาท ส่วนของผู้ ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
60 ล้านบาท ผลประกอบการของบริษัทแสดงก าไรสุทธิส่วนของบริษัทอยู่ที่ 1,567 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 
ปี 2565 เพิ่มขึ น้  1,235 ล้านบาท คิดเป็นอัตราสัดส่วน 372%  ทัง้นี  ้ รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ซึง่นายวิจกัษณ์ ประดิษฐวณิช ได้รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบในวาระที่ 2 แล้ว  
  นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะ ท่านใด 
มีข้อซกัถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ 
                เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนัน้  ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นลงมติ  
วาระที่ 3 โดยวาระนีต้้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติ     ผลการลงมติในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับรอบปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 

 

 เห็นด้วย จ านวน  1,406,741,710  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          99.9580 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน           591,649  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0420 
 งดออกเสียง จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 บตัรเสีย จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 

 จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้1,407,333,359 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
 

สรุป   ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ร้อยละ 99.9580 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงนิก าไรและจ่ายเงนิปันผล 
 

             นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ชีแ้จงในที่ประชมุว่า วาระนีจ้ะพิจารณาอนมุติัจดัสรรเงินก าไรและ
จ่ายเงินปันผล รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 40 ดงันี ้
  1. เนื่องจากในรอบปีบัญชี 2566 บริษัทมีก าไรสุทธิ และทุนส ารองตามกฎหมายยังน้อยกว่า 
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงต้องจดัสรรเงินก าไรสทุธิไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 19,597,244 บาท 
ซึง่ท าให้ทนุส ารองตามกฎหมายเท่ากบัร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
       2. ให้โอนก าไรสุทธิส าหรับปี ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จ านวน 
2,038,947,623 บาท 
       3. จดัสรรเป็นเงินปันผลจากก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จัดสรร ให้แก่ผู้ ถือหุ้น หุ้นละ 0.40 บาท จ านวน 
1,966,292,220 หุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 786,516,888 บาท 
  ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น  จ่ายจากก าไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรของกิจการมี
รายละเอียดดงันี ้ 
  - เงินปันผลจ านวน 0.0886 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรสะสมที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ร้อยละ 25 ซึง่ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสามารถน าไปเครดิตภาษีคืนได้ 
  - เงินปันผลจ านวน 0.3114 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรสะสมที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ร้อยละ 23 ซึง่ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสามารถน าไปเครดิตภาษีคืนได้ 
     เมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) กบัเงินปันผลประจ างวด ตัง้แต่วนัที่ 
1 กรกฎาคม 2566  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) รวมจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2566 
รวมหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
                โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึ่งก าหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิรับเงินปันผล 
(Record Date) ณ วนัที่ 21 มีนาคม 2567 และก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัที่ 8 พฤษภาคม 2567 
  ตามที่ได้พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลข้างต้น บริษัทจึงมีการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
MBK-W2, MBK-W3 และ MBK-W4 เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไป
กว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส าคัญ  
แสดงสิทธิ  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 
         

รายละเอียด 
อัตราการใช้สทิธ ิ
(หน่วย : หุ้น) 

ราคาใช้สิทธ ิ
(หุ้น : บาท) 

การปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W2   1  :  1.1091 1 : 2.7047 

การปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W3 1  :  1.0754 1 : 2.7895 

การปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W4 1  :  1.0443 1 : 2.8727 
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 จึงแจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นรับทราบการจัดสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 
19,597,244 บาท และอนมุติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2566 
  นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ ท่านใดมีข้อ
ซกัถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ 
                 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนัน้  ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นลงมติ  
วาระที่ 4 โดยวาระนีต้้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติ     ผลการลงมติในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรและจ่ายเงินปันผล 
 

 เห็นด้วย จ านวน  1,407,333,359  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        100.0000 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 งดออกเสียง จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 บตัรเสีย จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 

 จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้1,407,333,359 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
 

สรุป   ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ ร้อยละ 100.0000 อนุมัติจัดสรรเงินก าไรและจ่ายเงินปัน
ผลตามที่คณะกรรมการเสนอ 

 

วาระที่ 5    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
  

   นายศุภเดช  พูนพิพัฒน์  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  รายงานให้ 
ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้นีบ้นเว็บไซต์ของบริษัท และได้เปิดให้ 
ผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคณุสมบติัเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการพิจารณาเสนอที่ประชุม
แต่งตัง้เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตัง้แต่วันที่  29 กันยายน 2566 และสิน้สุดวันที่ 29  
ธันวาคม 2566 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบติัเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
และคณะกรรมการพิจารณา ตามกฎหมายและข้อบงัคบัข้อ 17 ของบริษัท กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุด
ต้องออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามหรือโดยจ านวนใกล้เคียงในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นทุกปี  
ซึง่กรรมการของบริษัทมี 10 ท่าน ตามที่ได้แนะน าตวัไปแล้วนัน้ 
 

   ในปีนีก้รรมการท่ีต้องออกตามวาระ มีจ านวน 4 ท่าน คือ   
 1. นางวิจิตรา        ธรรมโพธิทอง 

 2. นายสวุิชญ        โรจนวานิช 

 3. นายปิยะพงศ์    อาจมงักร  

                 4. นายอติพล        ตนัติวิท 
 

   ทัง้นี ้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย โดยกรรมการทัง้ 4 ท่าน ได้ขออนุญาตออก
จากการประชมุนีก้่อน  



  - 16 - 

 กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ มีจ านวน 4 ท่าน โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าท่ี  41 - 50 คือ 
 

                 1. นางวิจิตรา     ธรรมโพธิทอง    มีความเชี่ยวชาญ   ด้านบริหารจดัการบญัชี การเงิน  

          และด้านการตรวจสอบ 

                 2. นายสวุิชญ     โรจนวานิช        มีความเชี่ยวชาญ   ด้านบริหารจดัการบญัชี และการเงิน    

                 3. นายปิยะพงศ์ อาจมงักร         มีความเชี่ยวชาญ    ด้านการบริหารการเงิน และการลงทนุ  

                 ธุรกิจการเงิน 

                 4. นายอติพล  ตนัติวิท            มีความเชี่ยวชาญ    ด้านการพฒันาธุรกิจลงทนุ และธุรกิจกอล์ฟ 
 

 คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว 

เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง, นายสุวิชญ โรจนวานิช, นายปิยะพงศ์      

อาจมังกร และนายอติพล ตันติวิท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้ นางวิจิตรา   

ธรรมโพธิทอง, นายสวุิชญ โรจนวานิช, นายปิยะพงศ์ อาจมงักร และนายอติพล ตนัติวิท กลบัเข้าเป็นกรรมการ

ต่อไปอีก ซึ่งกรรมการที่เสนอชื่อทัง้ 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด     

พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัท สามารถที่จะ 

ช่วยพัฒนาบริษัทได้ เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท โดยเห็นว่าการเลือกตัง้นายอติพล  ตันติวิท เป็น

กรรมการในบริษัทซึง่ประกอบกิจการเช่นเดียวกบับริษัทไม่ท าให้บริษัทเสียหาย   

  ทัง้นี ้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครัง้นีไ้ด้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทก าหนด 

และมีคณุสมบติัเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท    

   นายอภิชาติ กมลธรรม สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซกัถาม หรือจะแสดงความคิดเห็น
หรือไม่  
   เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 5 
โดยในวาระนีต้้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้
พิจารณาแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 

มติ     ผลการลงมติในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
เป็นดังนี ้ 

 

  5.1    นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง 
 

 เห็นด้วย จ านวน  1,393,781,279       เสียง  คิดเป็นร้อยละ          99.0370 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน      13,552,080  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.9630 
 งดออกเสียง จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 บตัรเสีย จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 

 จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,407,333,359  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
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สรุป :   ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.0370 แต่งตัง้นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง กลับเข้า
เป็นกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ 

 

 5.2    นายสุวิชญ โรจนวานิช 
 

 เห็นด้วย จ านวน  1,407,333,359       เสียง  คิดเป็นร้อยละ        100.0000 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 งดออกเสียง จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 บตัรเสีย จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 

 จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,407,333,359  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
 

สรุป :   ประชุมมีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 แต่งตัง้นายสุวิชญ โรจนวานิช กลับเข้า
เป็นกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ 

 

 5.3    นายปิยะพงศ์ อาจมังกร 
 

 เห็นด้วย จ านวน  1,392,880,476       เสียง  คิดเป็นร้อยละ          98.9730 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน      14,452,880  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            1.0270 
 งดออกเสียง จ านวน                      3    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 บตัรเสีย จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 

 จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,407,333,359  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
 

สรุป :   ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากร้อยละ 98.9730 แต่งตัง้นายปิยะพงศ์ อาจมังกร 
กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ 

 

 5.4    นายอติพล ตันติวิท 
 

 เห็นด้วย จ านวน  1,392,880,476       เสียง  คิดเป็นร้อยละ          98.9730 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน      14,452,880  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            1.0270 
 งดออกเสียง จ านวน                      3    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 บตัรเสีย จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 

 จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,407,333,359  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
 

สรุป :   ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากร้อยละ 98.9730 แต่งตัง้นายอติพล ตันติวิท กลับ
เข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
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วาระที่ 6    พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน และค่าบ าเหน็จคณะกรรมการของบริษัท  
 

  นายศุภเดช  พูนพิพัฒน์  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เรียนให้ที่ประชมุ
พิจารณาค่าตอบแทน และค่าบ าเหน็จคณะกรรมการของบริษัท โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา 
ปรากฏตามเอกสารประกอบการ หน้าที่ 51-53 

        คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทัง้คณะกรรมการ เห็นควรขอให้ที่ประชุม      
ผู้ ถือหุ้นอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการ จ านวน 15,000,000 บาท และอนุมัติสิทธิประโยชน์ต่างๆ จ านวน 
2,000,000 บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จ านวน 17,000,000 บาท แก่คณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการ
ก ากบัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ที่อาจมีการแต่งตัง้ขึน้ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบริหารจดัการ    
       รวมทัง้ ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุติัค่าบ าเหน็จให้แก่คณะกรรมการ เป็นเงินจ านวน 15,000,000 
บาท  โดยให้คณะกรรมการจดัสรรบ าเหน็จจ านวนดงักลา่วกนัเอง         
 จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นอนุมัติเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  คณะกรรมการ
ก ากับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ที่อาจมีการแต่งตัง้ขึน้ตามความจ าเป็น
เหมาะสม และอนมุติัค่าบ าเหน็จให้แก่กรรมการ โดยให้คณะกรรมการจดัสรรบ าเหน็จจ านวนดงักลา่วกันเอง    
               คณะกรรมการมีนโยบายและหลกัเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ  
อยู่ในระดบัที่เหมาะสม และสอดคล้องกบัภาระหน้าที่ของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคับ
ของบริษัท 
   นายอภิชาติ กมลธรรม สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซกัถาม หรือจะแสดงความคิดเห็น
หรือไม่  
   เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 6 
โดยในวาระนีต้้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 

มติ     ผลการลงมติในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท 
 

 เห็นด้วย จ านวน  1,407,427,428  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        100.0000 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 งดออกเสียง จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 บตัรเสีย จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 

 จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้1,407,427,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
 

สรุป   ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ร้อยละ 100.0000 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอ 
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วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2567   
     นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ  เรียนให้ที่ประชมุทราบว่า คณะกรรมการ
และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอให้แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี บริษัท ส านักงาน อีวาย  จ ากัด 
ตามรายชื่อดงัต่อไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2567 
 

1. นางกิ่งกาญจน์       อศัวรังสฤษฎ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4496   และ/หรือ 
2. นางสาวอรวรรณ      เตชวฒันสิริกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4807   และ/หรือ 
3. นางสาวรสพร         เดชอาคม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 5659   และ/หรือ 
4. นางสาวณรยา          ศรีสขุ                       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 9188     
 

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบญัชีมีอ านาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทส าหรับปี
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2567 

ส าหรับงบการเงินปี 2567 บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้เสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ส าหรับบริษัทเป็นจ านวน 2,262,000 บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยเปรียบเทียบ
ค่าตอบแทนการสอบบญัชีกบัปีก่อนเป็นอตัราที่เพิ่มขึน้ ประมาณ 3% ดงันี ้

 

 
     
 
 
   บริษัทได้แต่งตัง้ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมใน
ปี 2567 เนื่องจากเป็นบริษัทในเครือเดียวกบับริษัท เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) 
 คณะกรรมการจะดแูลให้สามารถจดัท างบการเงินได้ทนัตามก าหนดระยะเวลา อีกทัง้บริษัทยงัได้
มีการวางแผนงานและจัดประชุมก่อนการเข้าตรวจสอบบญัชี และประสานงานกบัผู้สอบบญัชีหลกัของบริษัท 
และผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนั เพื่อที่จะท าให้มัน่ใจได้ว่า 
งบการเงินถกูจดัท าได้ทนัตามก าหนดเวลา 

 ส าหรับค่าบริการอ่ืนในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมีการใช้บริการอ่ืนของ        
ส านกังานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดั บคุคลหรือกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชี และส านกังานผู้สอบบญัชี
ที่ผู้สอบบญัชีสงักดั รวมเป็นจ านวน 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

 จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว แห่งบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี  2567 และก าหนดค่าสอบบญัชีให้เป็นจ านวนเงิน 
2,262,000 บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นสองพนับาทถ้วน) 
   นายอภิชาติ กมลธรรม สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซกัถาม หรือจะแสดงความคิดเห็น
หรือไม่  
   เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 7 
โดยในวาระนีต้้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม  
2566 2567 

ค่าตรวจสอบบญัชี 2,196,000 2,262,000 
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มติ     ผลการลงมติในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนสินจ้างของ
ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2567   

 

 เห็นด้วย จ านวน  1,407,427,428  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        100.0000 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 งดออกเสียง จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 บตัรเสีย จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 

 จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้1,407,427,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
 

สรุป   ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ร้อยละ 100.0000 อนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และ 
  ก าหนดจ านวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 

วาระที่  8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
2,489,292,432 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,988,643,965 บาท โดยการตัดหุ้น
สามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่ วไป (General Mandate) จ านวน 
500,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายทัง้จ านวน 
ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2566 และตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ออกไว้เพื่อ
รองรับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ MBK-W1 จ านวน 648,467 หุ้น ที่มีการใช้
สิทธิครัง้สุดท้ายไปแล้ว รวมตัดหุ้นสามัญจดทะเบียน จ านวน 500,648,467 หุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท 

 

  นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม 

สามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมั ติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากท ุนจดทะ เบ ียน เด ิมจ านวน 
2,489,292,432 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,988,643,965 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่
รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 500,000,000  บาท มูลค่าที่ตราไว้ 
หุ้ นละ 1 บาท ที่บริษัทยังไม่ได้ท าการออกหรือเสนอขายหุ้ นเพิ่มทุนดังกล่าว  รวมกบัจ านวนหุ้นสามัญ 
จดทะเบียนเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน MBK-W1 จ านวน  648,467 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท ที่มีการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายไปแล้วรวมตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนทัง้หมดจ านวน  500,648,467 หุ้น 
ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่  56-59 
   นายอภิชาติ กมลธรรม สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซกัถาม หรือจะแสดงความคิดเห็น
หรือไม่  
   เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 8 
โดยในวาระนีต้้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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มติ     ผลการลงมติในวาระที่  8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุน              
จดทะเบียนเดิมจ านวน 2,489,292,432 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,988,643,965 
บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) จ านวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอ
ขายทัง้จ านวน ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2566 และตัดหุ้นสามัญจดทะเบียน
ที่ออกไว้เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ MBK-W1 จ านวน 648,467 หุ้น 
ที่มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไปแล้ว รวมตัดหุ้นสามัญจดทะเบียน จ านวน 500,648,467 หุ้น   
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 

 เห็นด้วย จ านวน  1,407,426,428  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          99.9999 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน               1,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0001 
 งดออกเสียง จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 บตัรเสีย จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 

 จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้1,407,427,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
 

สรุป    ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ร้อยละ 99.9999 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 2,489,292,432 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,988,643,965 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่
รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่ วไป (General Mandate) จ านวน 500,000,000 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายทัง้จ านวน ตามมติที่ประชุม
วิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2566 และตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ออกไว้เพื่อรองรับใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ MBK-W1 จ านวน 648,467 หุ้น ที่มีการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย
ไปแล้ว รวมตัดหุ้นสามัญจดทะเบียน จ านวน 500,648,467 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 

วาระที่ 9   พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง 
         กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 

 นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  ชีแ้จงที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 8  เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2567 พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน ดงันี ้
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   จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

   นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ ท่านใดมีข้อ
ซกัถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ 
                เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนัน้ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นลงมติ  
วาระที่ 9 โดยในวาระนี ต้้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ่ของเสียงทั ง้หมดของ ผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติ     ผลการลงมติในวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี ้ 

 

 เห็นด้วย จ านวน  1,407,426,428  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          99.9999 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน                1,000   เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0001 
 งดออกเสียง จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 บตัรเสีย จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 

 จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้1,407,427,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
 

สรุป   ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ร้อยละ  99.9999  ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ 

 
 
 
 
 
 
 
 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน     จ านวน 1,988,643,965 บาท (หนึ่งพนัเก้าร้อยแปดสิบแปดล้านหกแสนสี่
หมื่นสามพนัเก้าร้อยหกสิบห้าบาท) 

 แบ่งออกเป็น  1,988,643,965 หุ้น (หนึ่งพนัเก้าร้อยแปดสิบแปดล้านหกแสนสี่
หมื่นสามพนัเก้าร้อยหกสิบห้าหุ้น) 

 มลูค่าหุ้นละ  1 บาท (หนึ่งบาท)  
 โดยแบ่งออกเป็น     
 หุ้นสามญั  1,988,643,965 หุ้น (หนึ่งพนัเก้าร้อยแปดสิบแปดล้านหกแสนสี่

หมื่นสามพนัเก้าร้อยหกสิบห้าหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ  --  หุ้น (--)” 



  - 23 - 

วาระที่  10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่ วไป (General 
Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,988,643,965 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
2,488,643,965 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท 

  

  นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ชีแ้จงในที่ประชมุว่า การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจ
ทั่ว ไป (General Mandate) ดังกล่าว เพื่ อใ ห้สอดรับกับนโยบายการบริหารงานทาง ด้านการ เงิ น                       
แบบระมดัระวงั (Conservative)  ทัง้นี ้หากในอนาคตเกิดสถานการณ์ที่เหนือความคาดหมาย บริษัทก็สามารถ
ที่จะส ารองในการบริหารด้านการเงิน แบบระมดัระวงั ให้มีความยืดหยุ่นโดยไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกติ  
                 จึงเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,988,643,965 บาท เป็นทุน       
จดทะเบียนจ านวน 2,488,643,965 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 500,000,000 หุ้น มลูค่า 
ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 56 - 59   

   นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะ ท่านใดมีข้อ
ซกัถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ 
               เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนัน้ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นลงมติ  
วาระที่ 10 โดยในวาระนี ต้้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทัง้หมดของ ผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติ    ผลการลงมติในวาระที่  10 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจ
ทั่ วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,988,643,965 บาท เป็นทุน 
จดทะเบียนจ านวน 2,488,643,965 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่ มทุนจ านวน 
500,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นดังนี ้

 

 เห็นด้วย จ านวน  1,389,749,844  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          98.7440 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน   7,392,484  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.5252 
 งดออกเสียง จ านวน      10,285,100     เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.7308 
 บตัรเสีย จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 

 จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้1,407,427,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
 

สรุป          ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ร้อยละ 98.7440 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
  สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  อนุมัติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่ วไป (General 
  Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,988,643,965 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
  2,488,643,965 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตรา
  ไว้หุ้นละ 1 บาทตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 

 



  - 24 - 

วาระที่ 11   พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง 
    กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท   
 

   นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล ชีแ้จงในที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท วาระที่ 10 เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2567 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของ
บริษัท ดงันี ้ 
 

 

   

  จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 

  นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ ท่านใดมีข้อ
ซกัถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ 
                 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนัน้ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นลงมติ  
วาระที่ 11 โดยในวาระนี ต้้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทัง้หมดของ ผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติ    ผลการลงมติในวาระที่  11 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี ้

 

 เห็นด้วย จ านวน  1,389,749,844  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          98.7440 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน   7,392,484  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.5252 
 งดออกเสียง จ านวน      10,285,100  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.7308 
 บตัรเสีย จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 

 จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้1,407,427,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
 
 
 
 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน     จ านวน 2,488,643,965   บาท (สองพนัสี่ร้อยแปดสิบแปดล้านหกแสน
สี่หมื่นสามพนัเก้าร้อยหกสบิห้าบาท) 

 แบ่งออกเป็น  2,488,643,965   หุ้น (สองพนัสี่ร้อยแปดสิบแปดล้านหกแสน
สี่หมื่นสามพนัเก้าร้อยหกสบิห้าหุ้น) 

 มลูค่าหุ้นละ  1 บาท (หนึ่งบาท)  
 โดยแบ่งออกเป็น     
 หุ้นสามญั  2,488,643,965   หุ้น (สองพนัสี่ร้อยแปดสิบแปดล้านหกแสน

สี่หมื่นสามพนัเก้าร้อยหกสบิห้าหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ  ---  หุ้น (--)” 
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สรุป      ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ร้อยละ 98.7440 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
  สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ 
  เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่ มทุนของบริษัท เพื่ อรองรับการเพิ่ มทุน            
จดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น   
มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 

 นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ชีแ้จงในที่ประชมุว่า เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน วาระที่ 10  
เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่ม
ทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ดงันี ้
 

• จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.44 ของทนุ 

ช าระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนของผู้ ถือหุ้น 
 

        ทัง้นี ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจดัสรร และเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือ
แบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงอ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวได้ทุกประการ อาทิ วนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น 
(วนัขึน้ XR) วตัถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การก าหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย 
อตัราการจดัสรร วิธีการจดัสรรและการช าระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย 
การจองซือ้และรับช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุ การก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยค า หรือข้อความในเอกสารรายงานการ
ประชุมผู้ ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ เพื่อปฏิบติัให้เป็นไปตาม
ค าสัง่ของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ได้เป็นคราวๆ ตามการช าระเงินของผู้จองซือ้หุ้ นในแต่ละคราว รวมถึงการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้า
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการน าส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต.ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง   
        ส าหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้น  แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัที่ที่บริษัทจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถดัไป หรือภายในวนัที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้ถดัไป  ทัง้นีแ้ล้วแต่วนัใดจะถึงก่อน 
                    คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุน จดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน       
ไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 
 



  - 26 - 

 

  นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ ท่านใดมีข้อ
ซกัถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ 
              เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนัน้ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นลงมติ  
วาระที่ 12 โดยในวาระนีต้้องมีคะแนนเสียงข้างมากของเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
 

มติ    ผลการลงมติในวาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อ
รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 
500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นดังนี ้

 

 เห็นด้วย จ านวน  1,373,135,444  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          97.5635 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน 24,006,884     เสียง  คิดเป็นร้อยละ            1.7057 
 งดออกเสียง จ านวน      10,285,100  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.7308 
 บตัรเสีย จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 

 จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้1,407,427,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
 

สรุป         ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ร้อยละ 97.5635 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม 
   ทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)   
                จ านวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
   

วาระที่ 13   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

  นายอภิชาติ กมลธรรม เรียนที่ประชุมว่า ในวาระนีห้ากมีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณา
และลงมติในเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุจะต้องเสนอเข้าตามเงื่อนไขของ
กฎหมาย ซึ่งบญัญัติไว้ในมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ว่า “เมื่อที่
ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนัดประชุมอีกก็ได้” ทัง้นี ้
ต้องมีจ านวนหุ้นไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นทัง้หมด คือ 655,430,740 หุ้น  
  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นใด เสนอเร่ืองอ่ืนๆ เข้าพิจารณา วาระนีก้ าหนดไว้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซักถามข้อ
สงสยั หรือมีข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชีแ้จงข้อซกัถามหรือข้อสงสยัต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ จะไม่มี
การน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุติัและไม่มีการลงมติในวาระนี ้
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  มีค าถามที่เกี่ยวข้องกับสยามพิวรรธน์ ดังนี ้ 
 

  นายปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ ถือหุ้น) สอบถาม ดงันี ้
  หุ้น IPO ของสยามพิวรรธน์ มีความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้าง 
 

  นางสาวธิดา ดนูพิทักษ์ (ผู้ รับมอบฉันทะ) สอบถาม ดงันี ้
  ในฐานะผู้ ถือหุ้นใหญ่ของสยามพิวรรธน์ MBK มีความเห็นอย่างไรต่อการจดทะเบียนเข้าตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และหากเกิดขึน้จริง MBK จะยงัคงสดัสว่นในการถือหุ้นสยามพิวรรธน์เท่าเดิมหรือไม่ 
 

  นางสาววันดี แสงไชยญา (ผู้ ถือหุ้น) สอบถาม ดงันี ้
  ถ้าสยามพิวรรธน์เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ MBK จะมี Action อย่างไร สัดส่วนการถือหุ้ นจะ
เหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง 
  ทาง MBK อยากให้สยามพิวรรธน์เข้าตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือไม่ เพราะอะไร และมีรายละเอียด
อย่างไร 
 

  นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ได้ตอบค าถาม ดงันี ้
  การเสนอขายหุ้ นให้กับนักลงทุน ( IPO)  ของสยามพิวรรธน์ ถามว่า MBK  อยากให้บริษัท 
สยามพิวรรธน์ จ ากดั เข้าตลาดหลกัทรัพย์ฯหรือไม่นัน้   
  หากพิจารณาเหตผุลในการเข้าตลาดหลกัทรัพย์ฯ ของสยามพิวรรธน์(SPW)   
 ธุรกิจของสยามพิวรรธน์มีขนาดใหญ่ หากต้องการจะขยายธุรกิจ จ าเป็นต้องระดมทุน ซึ่ง
สยามพิวรรธน์ มีแผน IPO ระดมทุนเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจเป็นทางเลือกหนึ่ง  นอกจากนี ้สยามพิวรรธน์มีการ
ด าเนินการระดมทุนทางอื่นอยู่แล้วเพื่อขยายธุรกิจ เช่น การกู้ยืมเงิน และออกหุ้นกู้  ฯลฯ  ซึ่งในแง่ของ MBK 
จึงเห็นว่าหากสยามพิวรรธน์สามารถที่จะขยายธุรกิจไปได้ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อ MBK ในฐานะผู้ ถือหุ้น  
  ทัง้นี ้สยามพิวรรธน์มีความพร้อมพอสมควร และมีการบริหารจดัการที่เป็นมืออาชีพ ในการเตรียม
ความพร้อมที่จะเข้าตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ปัจจุบนัทางบริษัทสยามพิวรรธน์ได้แต่งตัง้บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินฯ(FA) 
เพื่อน าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทของสยามพิวรรธน์มีความเห็นให้
บริษัทเข้าตลาดหลกัทรัพย์ฯ  โดยคาดการณ์ว่าจะยื่นให้คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ประมาณไตรมาสที่ 3 ของปี 2568  โดย ก.ล.ต.จะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 6 เดือน ส่วนใน
การท่ีจะขาย IPO ขึน้อยู่กบัสถานการณ์ ความเหมาะสมของจงัหวะที่จะตดัสินใจอีกครัง้   
  ส าหรับค าถามว่า MBK จะมสีดัส่วนการถือหุ้นเท่าไหร่ หลงั IPO ของสยามพิวรรธน์ในฐานะผู้ ถือหุ้น 
ปัจจุบนั MBK ถือหุ้นสยามพิวรรธน์ จ านวน 48.71% ดังนัน้หากสยามพิวรรธน์เข้าตลาดฯ ต้องเพิ่มทุนเพื่อจะ
ขาย IPO อยู่ที่เท่าไร  
  จากการค านวณ หากต้องเพิ่มทนุเพื่อจะขาย IPO  20% หรือ 25% ของจ านวนหุ้นทัง้หมด สดัสว่น
การถือหุ้นของ MBK หลงัจาก IPO จะเหลือประมาณ 38%  หรือ 35%  ตามล าดบั   
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  หากมีการขายหุ้น IPO ต้องขายหุ้นสยามพิวรรธน์ในส่วนของ MBK ด้วยหรือไม่นัน้ คงไม่ได้ขาย
หุ้นที่เป็นส่วนของ MBK  ดังนัน้การเข้าตลาดฯของสยามพิวรรธน์ถือเป็นผลดีของผู้ ถือหุ้ น MBK ทัง้นีจ้ะ
ส่งผลให้สยามพิวรรธน์แข็งแรงขึน้ และมีการบริหารจัดการดีขึน้กว่าเดิม รวมทัง้สามารถขยายธุรกิจไปได้ใน
อนาคต 
 

  นายปริญญา เธียรวร (ผู้ ถือหุ้น) สอบถาม ดงันี ้ 
  ถ้าสยามพิวรรธน์เข้าซือ้ขายในตลาดจริง MBK มีนโยบายการเพิ่มหรือลดสัดส่วนการถือหุ้ น
หรือไม่ 
 

  นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ได้ตอบค าถาม ดงันี ้
  ขณะนีย้งัไม่มีนโยบายที่จะเพิ่มหรือลดสดัสว่นการถือหุ้น 
   

  นางสาวนารี แซ่ลี ้(ผู้ ถือหุ้น) สอบถาม ดงันี ้
  เมื่อสยามพิวรรธน์ออก IPO จะให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเดิมของ MBK ใช้สิทธิซือ้ก่อนหรือไม่ หรือจดัสรรให้
ผู้ ถือหุ้นเดิมของ MBK อย่างไร 
 

  นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ตอบค าถาม ดงันี ้
  ไม่ได้จดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นของ MBK 
 

  นางสาววันดี แสงไชยญา (ผู้ ถือหุ้น) สอบถาม ดงันี ้
  ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จะกลับมามีก าไรเมื่อไร และคาดว่าเมื่อไรจะกลับมามีก าไร          
เท่าก่อน COVID-19 และจากสาเหตใุด 
 

  นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ตอบค าถาม ดงันี ้ 
  ปัจจบุนัศนูย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ผลประกอบการมีก าไรอยู่แล้ว แต่ยงัไม่กลบัไปอยู่ในระดบั
ช่วงก่อน COVID-19  อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการกลบัมาเทียบเท่าช่วงก่อน  COVID-19 เนื่องจากมี 
ค่าเช่าที่ดินจากส านักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นต้นทุนหลกั อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน
ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มีผลประกอบการดีขึน้เป็นล าดับ บริษัทมีการจัดการเร่ืองการบริหารจัดการ
ข้อมลูลกูค้า รวมถึงการบริหารข้อมลูด้านการตลาด และการใช้กลยทุธ์ด้านการตลาดอย่างเต็มที่ คาดว่าในส่วน
ของรายได้ของศนูย์การค้าจะกลบัมาได้ในอีก 2-3 ปี 
   

  นางสาวธิดา ดนูพิทักษ์ (ผู้ รับมอบฉันทะ) สอบถาม ดงันี ้
  บริษัทมีแนวทางในการใช้ประโยชน์จากการขาดทนุทางภาษีที่ยงัไม่ได้ใช้อย่างไรบ้าง 
 

  นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ตอบค าถาม ดงันี ้
  ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จึงท าให้เกิดผลขาดทุนจาก
การด าเนินงาน ปัจจุบันสถานการณ์ดีขึน้เป็นล าดับ กลุ่มบริษัทมีผลประกอบดีขึน้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน  
โดยหลายธุรกิจสามารถกลบัมามีผลประกอบการได้เป็นปกติเหมือนก่อน COVID-19  ท าให้ได้ใช้ประโยชน์จาก
ขาดทุนสะสมทางภาษี นอกจากนีใ้นปี 2566 บริษัทมีการปรับโครงสร้างการถือหุ้ นภายในกลุ่มบริษัท  



  - 29 - 

เพื่อให้แต่ละกลุ่มธุรกิจมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชดัเจน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ และส่งเสริม
ให้ธุรกิจสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยคาดว่าจะใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนสะสมทาง
ภาษีได้หมด 
 

  นายปริญญา เธียรวร (ผู้ ถือหุ้น) สอบถาม ดงันี ้
  TFRS17 จะมีผลอย่างไรกบั MBK บ้างหรือไม่ อย่างไร 
 

  นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ตอบค าถาม ดงันี ้
  TFRS17 เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องกับสญัญาประกันภัย ซึ่ง MBK ไม่มี
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการประกนัภยั จึงไม่มีผลกระทบ เนื่องจากธุรกิจประกนัชีวิตที่มีอยู่เดิม ได้ขายออกไปแล้ว   
ดงันัน้ปัจจบุนัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี ้จึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อ MBK 
 

  นางสาววันดี แสงไชยญา (ผู้ ถือหุ้น) สอบถาม ดงันี ้
  บริษัทลกูที่เก่ียวกบัการปลอ่ยสินเชื่อผ่านจุดต ่าสดุไปหรือยงั ในแง่ของการตัง้ส ารองหนีส้ญู 
 

  นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ตอบค าถาม ดงันี ้
  ค าถามของผู้ ถือหุ้ น ถ้าหมายถึง บริษัท ที ลีสซิ่ง จ ากัด (TLS)  ทัง้นี เ้นื่องจากต้นปี 2566 
มีประกาศเกณฑ์การให้สินเชื่อของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กับธุรกิจการให้เช่าซือ้ 
ดังนัน้ ที ลิสซิ่ง มีแผนงานการด าเนินธุรกิจ การปล่อยสินเชื่อจึงต้องเข้มงวดมากขึน้ ท าให้รายได้ลดลงไป
พอสมควร และคาดว่าจะผ่านจดุต ่าสดุไปแล้ว 
   

  นางสาวธิดา ดนูพิทักษ์ (ผู้ รับมอบฉันทะ) สอบถามดงันี ้
  จากแผนการลงทุน ผู้ ถือหุ้นควรคาดหวงัผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการริเวอร์เดลอย่างไร
ได้บ้าง เช่น รายได้จากการขายโครงการ รายได้จากค่าเช่า และค่าสมาชิก เป็นจ านวนเท่าไร และกรอบ
ระยะเวลารับรู้รายได้เป็นอย่างไร 
 

  นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ตอบค าถาม ดงันี ้
  ริเวอร์เดลเป็นทรัพย์สินใหญ่ของ MBK GROUP มีพืน้ที่ประมาณ 1,500 ไร่ ปัจจุบนั มีการพฒันา
พืน้ที่อย่างผสมผสาน (Mixed-Use) และน าธุรกิจ 6 ธุรกิจ ของ MBK ไปอยู่ในโครงการริเวอร์เดล ยกเว้นธุรกิจ
การเงิน เนื่องจากบริษัทตัง้ใจที่จะมีการบริหารจัดการที่ดี มีระบบป้องกนัภยั รักษาความปลอดภยั ป้องกนัน า้
ท่วมและไฟไหม้เป็นอย่างดี  โดยประกอบไปด้วย  
 

  1.ธุรกิจการประมูล (Auction Business) บริษัทการประมูลนีเ้ช่าพืน้ท่่ีประมาณ 50 ไร่  มีรถยนต์
รอประมลูจอดประมาณ 3,000-4,000 คนั  ดงันัน้ธุรกิจดงักล่าวต้องการพืน้ที่กว้าง่พอสมควร และมีการรักษา
ความปลอดภยัที่ดี  
  2. ธุรกิจกอล์ฟ (Golf Business) มีการด าเนินการได้เป็นอย่างดีอยู่ในพืน้ที่ ได้แก่ สนามริเวอร์เดล 
กอล์ฟ คลบั และสนามบางกอก กอล์ฟ คลบั 
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  3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Business) ปัจจุบันมีอยู่ 2 โครงการ คือ โครงการพาร์ค  
ริเวอร์เดล ซึ่งขายหมดแล้ว ก าลงัศึกษาในการท าพาร์ค ริเวอร์เดล 2 และอีกโครงการคือ โครงการเดอะริเวอร์เดล 
เรสซิเดนซ์ เป็นการขายท่ีดินเปลา่ติดสนามกอล์ฟ จะได้ราคาที่ค่อนข้างสงู  
  4. ธุรกิจโรงแรม (Hotel Business) โรงแรม ทินิดี โฮเต็ล บางกอก กอล์ฟ คลบั มผีลประกอบการที่ดี  
  5. ธุรกิจ ริเวอร์เดล มารีน่า (Riverdale Marina) อยู่บนที่ดินของ PRG เป็นบริษัทมหาชนที่ MBK 
ถือหุ้นอยู่ประมาณ 75% ของหุ้นทัง้หมด  
                   6. ธุรกิจศูนย์การค้า เดอะไนน์ ติวานนท์ (The Nine Center Tiwanon) อยู่บริเวณด้านหน้าของ 
โครงการริเวอร์เดล  ติดถนนติวานนท์  
  ดังนัน้ ริเวอร์เดลจะได้รับผลตอบแทนระยะสัน้ในรูปแบบค่าเช่าจากบริษัทในกลุ่มและผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจโดยตรง ส าหรับผลตอบแทนระยะยาว บริษัทได้ซือ้ที่ดินในบริเวณใกล้เคียงเพิ่ม รวมทัง้
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการบริหารจดัการสิ่งแวดล้อมต่อไป เพื่อขยายธุรกิจสร้างรายได้บนที่ดินบริเวณ
ดงักลา่วในอนาคต 
 

  นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ตอบค าถามเพิ่มเติม ดงันี ้
  ริเวอร์เดลมีการท าธุรกิจอยู่หลายธุรกิจ โดยสนามกอล์ฟใช้พืน้ที่จ านวนมาก โดยในปี 2566 
ทัง้ 2 สนาม ท ารายได้รวมกนัประมาณ 400 ล้านบาท EBITDA ประมาณ 160-170 ล้านบาท รวมถึงมีโรงแรม
รองรับในสนามกอล์ฟ ในอนาคตธุรกิจที่จะเกิดขึน้ในบริเวณนีจ้ะใช้พืน้ที่จ านวนมาก คือ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
โดยการพฒันาที่ดินแล้วขาย ซึง่ที่ดินสว่นใหญ่ได้มาตัง้แต่ประมาณ 30 กว่าปี ดงันัน้ ต้นทนุที่ดินในงบการเงินมี
มลูค่าไม่สงูมาก โดยในปีที่ผ่านมาขายโครงการอสงัหาริมทรัพย์และที่ดินเปล่ารวมมลูค่าประมาณ 135 ล้านบาท 
และให้บริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น (ไทยแลนด์) เช่าที่ดินบริเวณด้านหน้าเพื่อท าธุรกิจประมูลรถยนต์  
โดยมีรายได้ค่าเช่าประมาณปีละ 30 ล้านบาท ส่วนการสร้างศนูย์การค้า เดอะไนน์ ติวานนท์ บริเวณด้านนอก 
เพื่อสร้างเสริมให้เป็นชมุชนย่อยๆ ขึน้  แต่ผลการด าเนินงานยงัไม่ดีนกั เนื่องจากเป็นช่วงเร่ิมต้นของการพฒันา 
คงจะต้องรอจงัหวะให้บ้านในโครงการขายได้มากกว่านี ้ สิ่งที่บริษัทอยากจะเพิ่มเติม คือ โรงเรียน เพื่อให้เกิด
ความสมบรูณ์แบบมากขึน้ และสามารถเป็นชมุชนที่ใหญ่ขึน้ในอนาคต   

 

  นางสาวธิดา ดนูพิทักษ์ (ผู้ รับมอบฉันทะ) สอบถามดงันี ้
  จากงบการเงิน ที่ดินรอขายมีมูลค่าประเมินพันล้านบาท เป็นที่ดินตัง้อยู่ที่ไหน แบ่งเป็นก่ีแปลง 
คาดว่าจะขายเมื่อไร 
 

  นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ตอบค าถาม ดงันี ้
  ค าถามของผู้ ถือหุ้นน่าจะหมายถึง หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อที่ 17 อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน ได้แสดงที่ดินรอการขายในราคาทุน 551 ล้านบาท และมลูค่ายุติธรรม 1,004 ล้านบาท หมายถึงที่ดินที่
ได้มาและยังไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชดัเจนว่าจะน าไปพัฒนาเป็นโครงการใดๆ  ส่วนใหญ่เป็นที่ดินที่อยู่ในบริเวณ
สนามกอล์ฟที่จังหวัดภูเก็ต และสนามกอล์ฟที่จังหวัดปทุมธานี อย่างไรก็ตาม หากที่ดินว่างเปล่าข้างต้นมี  
วัตถุประสงค์ที่จะน าไปจัดสรรภายใต้โครงการต่างๆ ในอนาคต ก็จะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทเป็นที่ดินรอการ
พฒันา หรือเป็นต้นทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ต่อไป 
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  นางสาวธิดา ดนูพิทักษ์ (ผู้ รับมอบฉันทะ) สอบถามดงันี ้
 ที่ดินรอการพฒันาในพอร์ทนอกเหนือริเวอร์เดล จะน ามาพฒันาเมื่อไร 
 

  นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ตอบค าถามดงันี ้
  ค าถามของผู้ ถือหุ้ นน่าจะหมายถึง หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 18 ที่ดินรอการพัฒนา  
กลุม่บริษัทมีที่ดินรอการพฒันาตามที่แสดงในงบการเงินรวมจ านวน 1,798 ล้านบาท เป็นที่ดินที่มีวตัถุประสงค์
จะน าไปพัฒนาเป็นโครงการบ้าน คอนโด หรือที่ดินแบ่งขายในอนาคต ได้แก่ ที่ดินบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์
และถนนวุฒากาศมีแผนที่จะพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม ที่ดินบริเวณสนามกอล์ฟริเวอร์เดลในจังหวัด
ปทุมธานี สนามกอล์ฟในจังหวัดภูเก็ต และที่ดินในจังหวัดระยอง มีแผนจะพัฒนาเป็นโครงการที่อยู่อาศัยใน
ระดบัต่างๆ   
   

  นางสาวธิดา ดนูพิทักษ์ (ผู้ รับมอบฉันทะ) สอบถามดงันี ้
  การปรับปรุง (Renovate) โรงแรมลยานะ จะเกิดขึน้ช่วงไหน ปิดปรับปรุงทัง้หมดหรือบางส่วน 
คาดว่าจะกระทบผลการด าเนินงานอย่างไรบ้าง 
 

  นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ตอบค าถาม ดงันี ้
  โรงแรมลยานะ บริษัทมีแผนปรับปรุง(Renovate)บางส่วน และจะด าเนินการในระหว่างเดือน
กรกฎาคม ถึงเดือนกนัยายน 2567 เป็นช่วงท่ีลกูค้าเข้าพกัน้อย (Low Season)  จึงไม่มีผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจแต่อย่างใด 

 

  นายอภิชาติ กมลธรรม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใด
และซกัถามเพิ่ม และไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ที่ประชุมพิจารณา  จึงขอชีแ้จงเร่ืองการจัดท า
รายงานการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัที่ดี หลงัจากเสร็จสิน้การประชุม บริษัทจะจดัท ารายงานการ
ประชุมให้เสร็จภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุม และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ
ผลการประชมุ และสามารถตรวจสอบความถกูต้องของการประชมุได้   
 

 ขณะนีก้ารประชมุได้พิจารณาครบทกุวาระ และได้ตอบข้อซกัถามต่างๆ ให้กบัผู้ ถือหุ้นครบถ้วน
แล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านประธานที่ประชมุกลา่วปิดประชุม 
 

     ประธานที่ประชุม  กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่างๆ ครบถ้วนแล้ว 
ขอขอบคณุผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้ข้อคิดเห็นและสอบถามข้อมลูของบริษัท และให้การสนับสนุนบริษัท
อย่างดีตลอดมา ตลอดจนให้ความไว้วางใจคณะกรรมการบริษัท  
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 ทัง้นี ้ คณะกรรมการบริษัทจะบริหารจัดการและก ากับดแูลให้บริษัทของท่านมีผลประกอบการที่ดี 
และเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ ถือหุ้นทุกท่านอย่างต่อเนื่อง จึงขอขอบคุณผู้ ถือหุ้น
ทกุท่านอีกครัง้ที่มาร่วมประชมุในวนันี ้และขอปิดการประชมุ 
 

ปิดประชุมเวลา 15:55 น. 
 
 
 
 

 

      ลงชื่อ        ประธานที่ประชุม 
(นายบันเทิง  ตันติวิท) 

 
 
 
 
 

    ลงชื่อ       เลขานุการท่ีประชุม 
(นายอภชิาติ  กมลธรรม)  

 

ผู้บันทกึการประชุม 
 
 


